



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุศุดชุม จังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ ยส ๐๒๓๓/ ๑๑๒

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่, ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอกุศุดชุม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่, ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินนโยบายเป็นไปตามประกาศดังกล่าว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุศุดชุม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นายพัฒนา แสงศรี)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร

อนุมัติ /อนุญาต

(นายพรชัย ทองป่อ)

สาธารณสุขอำเภอกุศุดชุม

คำประกาศเจตนารมณ์สุจริตผู้บริหาร

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์มีใบยาของหน่วยงาน

๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน

ข้าพเจ้า นายพรชัย ทองบ่อ สาธารณสุขอำเภอกุศุม (กล่าว ชื่อ - นามสกุลตนเอง)

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ระบบยาและเวชภัณฑ์มีใบยาปลูกและปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดทางเพศในการทำงาน

และขอถวายสัตย์จากราว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป